



# LAW for ASEAN



## ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ของประเทศสิงคโปร์

เพื่อเป็นการสะท้อนถึงระดับหลักนิติธรรมของแต่ละประเทศ โครงการความยุติธรรมโลก (World Justice Project) จึงได้จัดทำดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรมประจำปี (Rule of Law Index) โดยสำรวจการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมของ ๑๒๘ ประเทศทั่วโลกภายใต้ปัจจัย ๘ ด้าน ๔๔ องค์ประกอบย่อย เพื่อแสดงภาพรวมของหลักนิติธรรมในแต่ละประเทศในเชิงปริมาณ โดยประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีคะแนนรวมของหลักนิติธรรมอยู่ที่ ๐.๗๙ จากคะแนนเต็ม ๑ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙ **อยู่อันดับที่ ๑๒** จาก ๑๒๘ ประเทศทั่วโลก และเป็น**อันดับ ๑** ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยคะแนนแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจัย	คะแนน
ด้านกฎระเบียบและความปลอดภัยในสังคม 	๐.๙๓
ด้านการปราศจากการทุจริต	๐.๙๑
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย	๐.๘๗
ด้านกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง	๐.๘๒
ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๐.๗๙
ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน	๐.๖๘
ด้านการจำกัดอำนาจรัฐบาล	๐.๖๗
ด้านความโปร่งใสของรัฐบาล 	๐.๖๔



ประเทศสิงคโปร์มีความโดดเด่นในด้าน**กฎระเบียบและความปลอดภัยในสังคม** โดยมีการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่เข้มงวด การจัดการกับความขัดแย้งทางการเมืองและการก่อการร้าย และการควบคุมอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศที่มีระบบการควบคุมการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้มแข็ง โดยด้านการปราศจากการทุจริตเป็นด้านที่มีคะแนนมากกว่า ๐.๙ ทุกองค์ประกอบย่อย

นอกจากนี้ **ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ และกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญา** โดยรวมเป็นด้านที่มีคะแนนอยู่ในระดับดี แม้จะไม่ได้มีความโดดเด่นเท่ากับด้านกฎระเบียบและความปลอดภัยในสังคมและการควบคุมการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ยังคงเป็นด้านที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกและภูมิภาคในทุกองค์ประกอบย่อย สะท้อนให้เห็นว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญาอยู่ในระดับที่เหมาะสม



อย่างไรก็ดี ด้านที่เป็นจุดอ่อนของประเทศสิงคโปร์ คือ **อิทธิพลของรัฐบาลและฝ่ายการเมือง** ที่ยังคงมีผลต่อระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ ในประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมในการตรวจสอบการทำงานหรือการใช้อำนาจของรัฐ โดยคะแนนด้านความโปร่งใสของรัฐบาลเป็นด้านที่มีคะแนนต่ำที่สุดใน ๘ ด้าน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นเดียวกับด้านการจำกัดอำนาจของรัฐบาลที่ยังคงขาดการตรวจสอบการใช้อำนาจโดยองค์กรที่มีอิสระรัฐ (non-governmental organizations) ในขณะที่สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการแสดงออกของประชาชนเป็นด้านที่มีคะแนนต่ำกว่าด้านอื่น ๆ ในหมวดของสิทธิขั้นพื้นฐาน จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มีคะแนนรวมของหลักนิติธรรมเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอันดับ ๑๒ จาก ๑๒๘ ประเทศทั่วโลก แต่ยังคงมีจุดอ่อนด้านการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้ทนายสำหรับสิงคโปร์ในการพัฒนาให้เป็นประเทศที่ยึดถือหลักนิติธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ

\* ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๗๑ จาก ๑๒๘ ประเทศ และเป็นอันดับ ๔ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน



อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่  
[lawforasean.krisdika.go.th](http://lawforasean.krisdika.go.th)



ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ  
กองกฎหมายต่างประเทศ  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

